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MINNISBLAÐ 

 

Viðtakandi: Skóla- og frístundaráð 

Sendandi: Helgi Grímsson, sviðsstjóri skóla- og frístundasviðs 

 

Vegna umsagnar foreldraráðs Garðaborgar 

Óskað var eftir umsögn frá foreldraráði Garðaborgar varðandi tillögu um að húsnæði 

Garðaborgar verði fært undir leikskólann Jörfa að loknum framkvæmdum og að ekki 

verði starfsemi á vegum Garðaborgar frá 1. október 2024. Umsögn barst frá foreldraráði 

Garðaborgar 18. júní 2024 þar sem ýmsar athugasemdir komu fram. Hér eru svör skóla- 

og frístundasviðs varðandi umsögn frá foreldraráði Garðaborgar. Svörin eru í sömu liðum 

og koma fram í umsögn foreldraráðs.   

 

Tillaga um að húsnæði leikskólans færist undir leikskólann Jörfa.   

a. Framkvæmdir á leikskólahúsnæði eru í umsjá og á forræði umhverfis- og 

skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og eignaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Skóla- 

og frístundasvið hefur ávallt leitast eftir því að upplýsa foreldra og starfsfólk miðað 

við þær upplýsingar sem liggja fyrir hverju sinni.   

b. Það er rétt að Garðaborg hefur farsæla sögu að baki. Þróunin hefur verið sú að 

aðeins sex starfsmenn af 17 voru fastráðnir á liðnu skólaári og 13 börn eru skráð 

í leikskólann á komandi skólaári. Fáir voru með leikskólann í 1. vali í stóru innritun 

fyrir leikskóla sem hófst 2. apríl og voru eingöngu tvö börn sem fengu boð í 

leikskólann á tímabilinu 2. – 30. apríl.   

c. Framkvæmdir á leikskólahúsnæði eru í umsjá og á forræði umhverfis- og 

skipulagssviðs Reykjavíkurborgar og eignaskrifstofu Reykjavíkurborgar. Skóla- 

og frístundasvið hefur ávallt leitast eftir því að upplýsa foreldra og starfsfólk miðað 

við þær upplýsingar sem liggja fyrir hverju sinni.   

d. Mönnunarvandi er ekki ástæða fyrir lokun leikskólans heldur byggir tillagan á því 

að ná fram hagræðingu í rekstri og stjórnun. Með stærri einingu verður 

auðveldara að ná fram slíkri hagræðingu.   

 

Tillaga um að engin starfsemi verði á vegum Garðaborgar frá 1. október 2024.  

a. Það hefur sýnt sig að það er erfitt að ráða í leikskólastjórastöðu í jafn litlum 

einingum og Garðaborg er. Frá árinu 2015 hafa starfað tveir leikskólastjórar í 

Garðaborg sem báðir stoppuðu stutt við. Það er alltaf erfið ákvörðun að loka 

leikskóla og í tilfelli Garðaborgar verður starfsfólki boðin sambærileg störf á 



 

 

 

vegum Reykjavíkurborgar ásamt ráðgjöf um réttindi hvers og eins. Mönnun eftir 

sumarleyfi leikskólans verður tryggð til 1. október 2024.   

b. Að flytja leikskóla í tímabundið húsnæði langt frá heimahögum hefur ekki reynst 

vel hingað til og er það lærdómur sem þarf að horfa til í öðrum verkefnum í 

framtíðinni. Það var mat skóla- og frístundasviðs að besti kosturinn í stöðunni 

væri að bjóða þeim 13 börnum sem eru með vistun í Garðaborg á komandi 

skólaári, vistun í Kvistaborg, eða öðrum leikskólum sé tilefni til. Húsnæði gömlu 

Brákarborgar mun nýtast fyrir börn og starfsfólk í leikskólanum Laugasól sem nú 

er í framkvæmdum. Ennfremur mun þá losna húsnæði í Safamýri sem þá nýtist 

fyrir börn og starfsfólk í leikskólanum Klömbrum sem er á leið í framkvæmdir.   

c. Erfitt er að slá því föstu hvaða áhrif þessi tillaga mun hafa á heildarfjölda plássa 

í Reykjavík. Ljóst er að plássum mun fjölga um 15 – 20 í Kvistaborg við flutninga 

og eru það pláss sem talið var að nýtast myndu fyrir börn í Garðaborg. Nú liggur 

fyrir að 5 börn í Garðaborg hafa óskað eftir plássi í Kvistaborg. Aðrar 

flutningsumsóknir dreifast á aðra leikskóla og verið er að leitast við eins og kostur 

er að verða við þeim óskum.   

d. Stefnt er að flutningi barna úr Garðaborg eins fljótt og auðið er og líklega þurfa 

börn sem fara í Kvistaborg ekki að bíða eftir að leikskólinn flytji í færanlegar 

einingar við Fossvogsskóla heldur verður hægt að bjóða þeim milliflutninga yfir í 

Kvistaborg þegar elstu börnin í Kvistaborg hefja sína grunnskólagöngu.   

e. Tillagan byggir á að nýta fjármagn og húsnæði Reykjavíkurborgar eins vel og 

hægt er ásamt því að tryggja gæða leikskólastarfs til framtíðar í stærri einingu 

þegar Jörfi tekur yfir húsnæðið við Bústaðarveg 81.   

 

Tillaga um að börn úr Garðaborg fái forgang á flutning yfir í Kvistaborg.   

a. Það liggur fyrir að plássum í Kvistaborg mun fjölga um 15 – 20 þegar leikskólinn 

flytur í færanlegar einingar við Fossvogsskóla. Stefnt er að því að bjóða öllum 

börnum úr Garðaborg milliflutninga eins fljótt og auðið er í haust. Mönnun eftir 

sumarleyfi í Garðaborg er tryggð.   

b. Þegar það lá fyrir að mörg börn væru með flutningsumsóknir frá Garðaborg og fá 

börn voru með leikskólann í 1. eða 2. vali, var talið farsælast að leggja til að Jörfi 

tæki yfir húsnæði Garðaborgar og að engin starfsemi yrði í Garðaborg frá 1. 

október eins og tillagan gerir ráð fyrir.   

c. Þegar ákvarðanir eru teknar er það skóla- og frístundaráð og að lokum borgarráð 

sem tekur lokaákvörðun í málum. Ekkert hafði verið ákveðið í málinu þegar stóra 

innritun í leikskóla hófst þann 2. apríl og mun ákvörðun í málinu ekki liggja fyrir 

fyrr en að lokinni afgreiðslu skóla- og frístundaráðs og borgarráðs.  

d. Þegar það lá fyrir að mörg börn væru með flutningsumsóknir frá Garðaborg og fá 

börn voru með leikskólann í 1. eða 2. vali, var talið farsælast að leggja til að Jörfi 

tæki yfir húsnæði Garðaborgar og að engin starfsemi yrði í Garðaborg frá 1. 

október eins og tillagan gerir ráð fyrir.   

e. Unnið verður með foreldrum barna sem eru með vistun í Garðaborg á komandi 

skólaári við að uppfylla óskir þeirra um flutning frá Garðaborg.   



 

 

 

f. Þegar ákvarðanir eru teknar er það skóla- og frístundaráð og að lokum borgarráð 

sem tekur lokaákvörðun í málum. Ekkert hafði verið ákveðið í málinu þegar stóra 

innritun í leikskóla hófst þann 2. apríl og og mun ákvörðun í málinu ekki liggja fyrir 

fyrr en að lokinni afgreiðslu skóla- og frístundaráðs og borgarráðs. 

 

 

  

 


